

Thông cáo của Liên đoàn Cộng sản Quốc tế về Ka Ma-ri-a Ma-la-da¹: Các liệt sĩ của Đảng và Cách mạng sống mãi!

Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!

Thay mặt Liên đoàn Cộng sản Quốc tế, chúng tôi xin bày tỏ sự đau buồn chân thành nhất đối với sự hy sinh của đồng chí Ma-ri-a Ma-la-da, là thành viên của Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Phi-líp-pin, cán bộ lãnh đạo của Quân đội Nhân dân Mới và là nữ anh hùng của cuộc Cách mạng Dân chủ Mới. Đồng chí Ma-la-da đã ngã xuống trong trận chiến ngày 12 tháng Hai ở Ba-răng-gây Pi-a-ninh, Thành phố Bu-tu-an khi đang chiến đấu chống lại lực lượng quân đội phản cách mạng của nhà nước Phi-líp-pin cũ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, tất cả các đồng chí và gia đình của Ma-la-da với tổn thất to lớn này. Chúng tôi tin chắc rằng máu của Ka Ma-la-da sẽ tiếp tục mở ra con đường của cách mạng Phi-líp-pin. Tấm gương của đồng chí Ma-la-da sẽ tiếp thêm tinh thần cho những người cộng sản trên khắp thế giới đang đấu tranh cho Đảng và cách mạng.

Trong hơn nửa thế kỷ - từ lúc tham gia Đảng vào năm 1977 cho đến khi ngã xuống vào trận chiến cuối cùng của Người năm 2025 - Ka Ma-la-da đã phục vụ công cuộc xây dựng Đảng vô sản và phục vụ công cuộc phát triển cách mạng dân chủ mới qua Chiến tranh Nhân dân ở Phi-líp-pin. Ka Ma-la-da đã đứng về phía những người bị áp bức và bóc lột, đã phát huy chính quyền cách mạng của bần cố nông, các dân tộc thiểu số và giai cấp vô sản; chính tư tưởng của giai cấp vô sản - chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao, đã dẫn dắt Người cả đời. Đồng chí Ma-la-da đã đứng về phía Đảng và cuộc Chiến tranh Nhân dân trong những giờ phút đen tối nhất, khi bị bọn phát xít khủng bố, cũng như ở những bước ngoặt lớn trong lịch sử Đảng. Là một lãnh đạo quân sự quan trọng của Đảng, Ka Ma-la-da cũng có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng trong Đảng, và là một trong những trụ cột chính trong công cuộc tiến hành phong trào chinh phong lần thứ hai năm 1992. Tấm gương ấy dạy những người cộng sản ngày nay rằng: một lãnh tụ, cán bộ cách mạng phải có khả năng kiên quyết tiến hành và lãnh đạo cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, nhất là trong thời kỳ gian khó, khi

cách mạng đang trên đoạn khúc khuỷu, để phục vụ cho công cuộc xây dựng đảng và cách mạng.

Đồng chí Ma-la-da cũng là một lãnh tụ quân sự mẫu mực của nhánh Quân đội Nhân dân Mới ở đảo Min-đa-nao. Chúng tôi xin nhắc lại lời nhận xét của các đồng chí trong Đảng Cộng sản Phi-líp-pin về năng lực của đồng chí Ma-la-da ở đây rằng "*Người luôn đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của cuộc chiến tranh nhân dân ở vùng Đông-Bắc đảo Min-đa-nao bằng cách kết hợp cùng lúc ba yếu tố đấu tranh vũ trang, cách mạng ruộng đất và củng cố căn cứ địa.*" và "*Ka Ma-ri-a đã truyền cảm hứng cho các Hồng binh và những lực lượng cách mạng và đã dẫn dắt họ tiến tới liên kết chặt chẽ với quần chúng, rồi dẫn dắt họ cùng nhau nổi dậy với tinh thần quân dân như một.*" Là một liệt sĩ trong cuộc Chiến tranh Nhân dân, Đồng chí Ma-la-da cũng đứng trong hàng ngũ các anh hùng của các cuộc Chiến tranh Nhân dân trên toàn thế giới. Cuộc đời của Ma-ri-a Ma-la-da là một nguồn cảm hứng cũng như là bài học cho tất cả những người đang tham gia vào cuộc đấu tranh nhằm chống chủ nghĩa đế quốc, bọn hiếu chiến và bọn phản động đang ngày càng lớn mạnh, nhằm xây dựng các lực lượng cách mạng nhân dân, dẫn dắt họ tới thắng lợi - và chỉ có thể dẫn dắt họ tới thắng lợi, bằng ba vũ khí chiến lược – Đảng, Quân đội [Nhân dân] và Mặt trận Thống nhất.

Chúng ta hãy cùng chia buồn với Đảng Cộng sản Phi-líp-pin và dâng bó hoa tưởng nhớ lãnh tụ cộng sản Ka Ma-la-da, biến cái chết của Người thành lời kêu gọi đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, biến sự hy sinh của Người thành lời thề nguyện sẽ ủng hộ và xây dựng các cuộc chiến tranh nhân dân, và biến cuộc đời của Người thành một tấm gương hy sinh tính mạng cho Cách mạng Vô sản Quốc tế.

Đồng chí Ma-la-da, nữ anh hùng của Đảng và Chiến tranh Nhân dân muôn năm!

Đảng Cộng sản Phi-líp-pin, Quân đội Nhân dân Mới và Mặt trận Dân chủ Dân tộc muôn năm! Cách mạng Dân chủ Mới Phi-líp-pin muôn năm!

Chiến tranh Nhân dân muôn năm!

Chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao muôn năm!

Cách mạng Vô sản Quốc tế muôn năm!

Liên đoàn Cộng sản Quốc tế,
2/3/2023

- 1 “Ka” trong tiếng Phi-líp-pin là một kính ngữ để chỉ một người già được kính trọng. Từ này ban đầu mang nghĩa “anh /chị cả”.